



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวัน ที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๗ มูลค่าข่าว ๒๒๕,๘๕๗.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

บาง-แบบเนื้อ...อวดสัดส่วน แฟชั่นสุดเซลฟ์สาวเอเชีย

เรื่องแฟชั่นความสวยความงามของผู้หญิงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ซึ่งสาว ๆ จำนวนไม่น้อยต่างไม่หยุดนิ่งในการเลือกเฟ้นเครื่องแต่งกายให้ออกมาดูดี ดูโดดเด่นที่สุด และนับวันเทรนด์แฟชั่นทุกวันนี้ต่างก็มีอะไรแปลก ๆ บ้างก็ตลก เซ็กซี่ ตลอดจนน่าหวาดเสียวอยู่เสมอ อย่างเช่น แฟชั่นแสนลึกลับสุดจากสาว ๆ เมื่อปลายปีและต้นปี การสวมเสื้อตัวสั้นจะบางแล้ว แนบเนื้อ ชนิดเห็นถึงโหนคอโหน



แสดงออกทางสังคมที่ต้องการสิ่งใหม่ ๆ แปลก ๆ ซึ่งการแต่งกายเซ็กซี่ ความเล่นทางเพศก็ทำมาจนแบบจะหมดทุกอย่างแล้ว ทั้งนุ่งสั้น โชว์หน้าอก โชว์ร่องกันแก้มกัน รัดตัว จึงต้องทำอะไรให้แปลกเพิ่มขึ้นไปอีก ให้เป็นจุดสนใจ ซึ่งการแต่งตัวแบบนี้ผู้หญิงใส่เพราะคิดว่าสวย สร้างความมั่นใจในรูปร่างของตนเองได้ เพราะเมื่อมีคนมอง มีคนสนใจ เราก็มักจะรู้สึกดี เนื่องจากมีความคิดว่าอะไรดีก็ทำอะไร ต้องอวด



วัลลภ ปิยะมโนธรรม ดร.จิตรา คุญภูมิตมา

และถูกแชร์ในโลกโซเชียลอย่างแพร่หลาย ถึงความไม่เหมาะสมในเชิงความมั่นใจและใจกล้าจนเกินไป อีกทั้งไม่รู้อายุสาวน้อยสาวใหญ่เหล่านี้ต่างพกความมั่นใจมาจากไหน ถึงขนาดกล้าที่จะแต่งตัวแบบนี้ออกมาใช้ชีวิตกลางที่สาธารณะ เพราะชุดที่พวกเธอใส่นั้นเรียกได้ว่าบางเวอร์จินเห็นเนื้อด้านใน ขณะที่บางคนถึงขนาดไม่สวมเสื้อชั้นในอีกด้วย

แต่ขณะเดียวกัน ผู้พบเห็นจะมองอีกแง่มุมหนึ่ง ทั้งการไม่รู้จักกาลเทศะ ความไม่เหมาะสม และเป็นการก่อให้เกิดอันตรายกับตัวผู้สวมใส่ได้ โดยเฉพาะเพศชายที่ไม่ได้คิดแบบเดียวกับผู้หญิง พวกเขาจะคิดแต่เรื่องเพศ ว่าผู้หญิงที่แต่งตัวแบบนี้เป็นสิ่งน่าท้าทาย เข้าหาได้ง่าย เป็นผู้หญิงที่ชอบเรื่องเซ็กซี่ ไม่นั้นจะแต่งตัวแบบนี้ออกมาทำในในที่สาธารณะจึงเป็นสาเหตุหนึ่งให้เกิดการลวนลาม ช่มชู้ ทั้งนี้หากจะตามแฟชั่นควรมีวิจารณญาณด้วยว่าจะเกิดภัยกับตัวเองหรือไม่ ซึ่งผู้ที่จะได้เห็นชัดที่สุดก็ต้องเป็นกลุ่มสตรีด้วยกัน ชีให้เห็นชัดชัดเสีย เป็นเรื่องที่ควรระวัง ต้องมีการดูแลควบคุมอย่างดี ไม่ใช่เห็นว่าเห็นแฟชั่นทันสมัยแล้วจะเลียนแบบเสียหมด



อาจารย์วัลลภ ปิยะมโนธรรม ผู้เชี่ยวชาญเรื่องจิตวิทยาและจิตวิเคราะห์ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า แฟชั่นลักษณะดังกล่าวเป็นอาการ

ด้าน ดร.จิตรา คุญภูมิตมา ประธานศูนย์พัฒนาความสุนทรีย์ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่าการสร้างแฟชั่นใหม่ ๆ ขึ้นมา ก็จำเป็นจะต้องทำให้ล้ำหน้า แหกแนว และต้องกล้าในสิ่งที่ไม่ได้ใครกล้าทำมาก่อน ซึ่งด้านแฟชั่นการแต่งกาย ทางเอเชียเองก็รับอิทธิพลวัฒนธรรมมาจาก ไซบีเรียมาครั้ง ในการเปิดเผยเรือนร่าง ความมั่นใจ แสดงให้เห็นความทันสมัย ดังนั้นเพื่อต้องการสร้างกระแส ออกแบบอย่างกล้า จึงต้องพยายามทำ



อะไรให้หรือหา แข่งความใจกล้าให้มากกว่ากัน

ดังนั้น เมื่อแพชั่นมันโชนัวจนหมด สันจนไม่รู้จะ
สั้นยังไง จึงต้องอวดให้มากกว่านั้น จึงต้องกลับไปใน
เรื่องของทางเพศ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความ
สนใจได้ง่าย กระตุ้นไปทางอารมณ์ทางเพศ ทำให้คน
คลั่ง โดยคิดว่ามันเจ๋งและเป็นประเด็นได้ ทั้งนี้เมื่อมี
คนทำตามแพชั่นดังกล่าว สิ่งที่จะตามมาคือสังคม
จะแย่ มีความเลื่อมลง เพราะแพชั่นลักษณะนี้มัน
เป็นการขายร่าง ขายรูป เป็นการกระตุ้นเรื่องเซ็กซ์
เรื่องเพศสัมพันธ์ และก่อให้เกิดภัยอันตรายกับผู้หญิง
ทุกๆ ไป

แม้ว่าความเซ็กซี่กับผู้หญิงจะเป็นสิ่งคู่กัน ซึ่ง
สาวๆ จำนวนไม่น้อยก็รักในความเซ็กซี่ของตัวเอง
และมักจะแต่งตัวให้เซ็กซี่อยู่เสมอก็ตาม แต่ว่าคำว่า
เซ็กซี่ไม่ได้แปลว่าต้องแต่งตัวโป้เสมอไป.